

ตู้เสื้อผ้าและอุปกรณ์จัดเก็บภายในตู้
PAX/KOMPLEMENT
พัคซ์/คอมเพลียมেন্ট

10
Year
Guarantee





ตู้เสื้อผ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์จำเป็น ตู้เสื้อผ้า และอุปกรณ์ภายในตู้ PAX/KOMPLEMENT พักซ์/คอมเพล็กซ์เมนต์ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุดทั้งด้านคุณภาพ ความแข็งแรง และความทนทาน ทั้งยังผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสูงสุดที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยที่วางจำหน่าย เราจึงมั่นใจที่จะให้การรับประกันตู้เสื้อผ้าและอุปกรณ์ภายในตู้ซีรีส์นี้นานถึง 10 ปี หากเกิดข้อบกพร่องเนื่องมาจากวัสดุและฝีมือช่าง โดยการรับประกันเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้



ระยะเวลารับประกัน

ตู้เสื้อผ้าและอุปกรณ์ภายในตู้ PAX/KOMPLEMENT พักซ์/คอมเพล็กซ์เมนต์ มีระยะเวลาประกันสิบ (10) ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันนี้มีผลเฉพาะกรณีที่ใช้ตู้เสื้อผ้าและอุปกรณ์ภายในตู้เพื่อจัดเก็บเสื้อผ้าและรองเท้าภายในครัวเรือนเท่านั้น และมีผลบังคับใช้ในกรณีที่เกิดการชำรุดหรือความบกพร่องของวัสดุและฝีมือช่างในส่วนประกอบต่างๆ ของตู้เสื้อผ้าและอุปกรณ์ภายในตู้ PAX/KOMPLEMENT พักซ์/คอมเพล็กซ์เมนต์ ดังนี้

- โครงตู้
- บานสวิงและบานพับ
- กล่องแบ่งช่องและชั้นเสริมสำหรับโครงตู้
- บานเลื่อนและกลไกสำหรับบานเลื่อน
- อุปกรณ์จัดเก็บภายในตู้ KOMPLEMENT/คอมเพล็กซ์เมนต์

สินค้าที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

การรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้าต่อไปนี้ในซีรีส์ KOMPLEMENT/คอมเพล็กซ์เมนต์ ถาดใส่เครื่องประดับ ถาดใส่ลินินชัก⁴ ช่อง ถาดใส่ของแบ่งช่อง ที่แบ่งช่องถาดเลื่อน ราวแขวนผ้าแบบดึงลง ปรับความยาวได้ กล่องใส่ของ แผ่นรองในลินินชัก และกระจกแบบเลื่อนได้พร้อมตะขอแขวน

อิกะจะแก้ไขปัญหอย่างไร

อิกะจะตรวจสอบสินค้าและตัดสินใจว่า สภาพความเสียหายนั้นอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ หากอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน อิกะจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่า จะดำเนินการซ่อมแซมสินค้าที่ชำรุด หรือเปลี่ยนสินค้าชนิดเดียวกันหรือเทียบเท่า หรือเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นทดแทนตามความเหมาะสม โดยอิกะจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าซ่อม ค่าอะไหล่ ค่าแรงงาน และค่าเดินทางของช่าง ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า อิกะจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ ในการซ่อมแซมสินค้าที่ชำรุดนั้น และอิกะจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในงานซ่อมใดๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการพิจารณารับรองของอิกะ ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ชำรุดและถูกถอดออกระหว่างซ่อม ถือเป็นทรัพย์สินของอิกะ

หากสินค้าที่ชำรุดนั้นไม่มีวางจำหน่ายแล้ว อิกะจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่ที่เหมาะสมให้กับลูกค้า โดยอิกะมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาตัดสินว่าสินค้าใดเหมาะสมที่จะนำมาเปลี่ยนแทน

ข้อยกเว้นการรับประกัน

อีเกียจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายซึ่งเกิดจากการจัดเก็บหรือประกอบพิวดวีซี ใช้งานไม่เหมาะสม ใช้งานผิดประเภท ดัดแปลงแก้ไข หรือทำความสะอาดพิวดวีซี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท

การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือความสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยขีด รอยฉีกขาด รอยขีด ข่วนหรือถลอก การชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทกหรืออุบัติเหตุ

การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการวางสินค้าไว้กลางแจ้งหรือวางในที่ชื้น เช่น ห้องน้ำ

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเนื่องมาจากการพิวดสัญญาหรือความเสียหายสืบเนื่อง

สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา: กฎหมายบางรัฐไม่อนุญาตการยกเว้นความเสียหายอันเนื่องมาจากการพิวดสัญญาและความเสียหายต่อเนื่อง ซึ่งก็หมายความว่า การรับประกันจะครอบคลุมถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากการพิวดสัญญา และความเสียหายสืบเนื่อง

ข้อแนะนำการดูแลรักษา

ประกอบสินค้าตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือการประกอบสินค้าและยึดโครงตู้เข้ากับผนังเพื่อความปลอดภัย วัสดุผนังต่างกันต้องใช้อุปกรณ์ยึดที่ต่างกันด้วย หากไม่แน่ใจว่าควรใช้อุปกรณ์ยึดประเภทใด ควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญหรือผู้จัดจำหน่ายใกล้บ้าน

ใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ เช็ดให้สะอาด แล้วจึงใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้ง

กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศ รัฐ จังหวัด หรือท้องถิ่นมีผลอย่างไรต่อการรับประกัน
การรับประกันนี้ให้สิทธิตามกฎหมายเฉพาะด้าน และไม่กระทบถึงสิทธิตามกฎหมายด้านอื่นๆ

เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

กรุณาติดต่ออภัยตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในแคตตาล็อกหรือในเว็บไซต์ IKEA.co.th



โปรดเก็บ ใบเสร็จรับเงินไว้

ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานการซื้อสินค้าที่ต้องนำมาแสดง
เมื่อขอใช้สิทธิ์การรับประกันสินค้า

ติดต่อขอรับบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ IKEA.co.th

